

Mga Libreng Serbisyo na Magagamit sa Malubhang Bagyo at Mga Nakaligtas sa Pagbaha sa County ng San Diego

Release Date: March 11, 2024

SAN DIEGO - Ang mga serbisyo sa kalusugan ng isip, wika, at ASL ay magagamit online at sa pamamagitan ng telepono upang matulungan ang mga nakaligtas sa matinding bagyo at pagbaha sa San Diego County noong Enero 21-23, 2024,.

Nag-activate ng US Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pangtao) at FEMA ang Disaster Distress [Disaster Distress Helpline](#) o [Linya ng Tulong ng Saklolo sa Sakuna](#) na maaari mong tawagan o i-text sa 800-985-5990. Ang libreng serbisyo ng suporta na ito ay magagamit buong araw araw-araw para sa mga residente ng San Diego na nakakaranas ng emosyonal na pagkabalisa o problema sa kalusugan ng kaisipan na dulot o lumala dahil sa matinding bagyo at pagbaha sa San Diego County at mga naging resulta nito noong Enero 21-23, 2024,.

Ang kawani ng linya ng tulong ay maaaring magbigay ng kumpidensyal na pagpapayo at iba pang kinakailangang serbisyo ng suporta, o kaagad na magkokonekta ng mga tumatawag sa mga sinanay na propesyonal mula sa pinakamalap

Kapag tatawag, maaaring pindutin ang numero “2” na nagsasalita ng Espanyol para makakuha ng suportang bilingual. Maaaring kumonekta ang mga tumatawag sa mga tagapayo mula sa higit sa 100 na ibang mga wika gamit ang mga serbisyo sa interpretasyon ng ikatlong partido sa pamamagitan ng pagpapahiwatig ng kanilang piniling wika.

Maaari ring tumawag ang mga nakaligtas sa San Diego Access and Crisis Line o Linya ng Paglapit at Krisis sa San Diego (ACL) sa 1-888-724-7240 para sa suporta tungkol sa pang-emerhensyang krisis.



FEMA

Page 1 of 3

Tulong sa Multilingual at ASL

Upang mag-apply para sa tulong sa FEMA, ang mga nakaligtas na nakatira sa San Diego County ay maaaring bumisita sa [DisasterAssistance.gov](https://www.fema.gov/disaster), gumamit ng FEMA [mobile app](#) o tumawag sa Linya ng Tulong ng FEMA sa 800-621-3362 mula ika-7 n.u. hanggang ika-10 n.g. sa Oras sa Pasipiko. Magagamit ang mga multiplayer operator kapag nagparehistro para sa tulong sa pamamagitan ng telepono. Kung gumagamit ka ng isang serbisyo ng relay, tulad ng video relay service o serbisyo ng relay sa bidyo (VRS), naka-caption na telepono o iba pang serbisyo, ibigay mo sa FEMA ang numero mo para sa serbisyong iyon.

Para sa mga taong bingi o mahirap sa pandinig (DHH) at kung sinuman na gumagamit ng American Sign Language o Wikang Pasenyas ng Amerika (ASL) bilang pangunahin o ginustong wika, gamitin ang iyong aparato na pinapagana ng teleponong may bidyo upang tumawag sa 1-800-985-5990 o mag-click sa “ASL Now” sa <https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline> upang makakonekta sa isang DDH na manggagawa sa krsis na mahusay sa ASL.

Para sa pinakabagong impormasyon sa matinding bagyo at pagbaha sa County ng San Diego noong Enero 21-23, 2024, bisitahin ang www.fema.gov/disaster/4758.

###

Ang misyon ng FEMA ay tumulong sa tao bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

Ang lahat ng tulong sa sakuna ng FEMA ay ibibigay nang walang diskriminasyon sa batayan ng lahi, kulay, kasarian (kabilang ang sekswal na panliligalig), oryentasyong sekswal, relihiyon, pambansang pinagmulan, edad, kapansanan, limitadong kasanayan sa Ingles, o pang-ekonomiyang katayuan.

Kung naniniwala kang nilabag ang iyong mga karapatang sibil, maaari kang tumawag sa linya ng Mapagkukunan ng Karapatang Sibil sa 833-285-7448 (TTY 800-462-7585). Ang mga gumagamit ng serbisyo ng relay tulad ng isang teleponong may bidyo, InnoCaption o CapTel ay dapat i-update ang FEMA gamit ang kanilang partikular na numero na itinalaga sa serbisyong iyon. Magagamit ang mga multiplayer operator (pindutin ang 2 para sa Espanyol).



FEMA

Page 2 of 3



FEMA